

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Tam Đường, ngày tháng 10 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn huyện Tam Đường

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các Hội quần chúng cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Công văn số 3914/UBND-TH ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Số lượng hội, hội viên ngày càng tăng, hoạt động của hội ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực công tác xã hội, từ thiện, giúp nhau trong đời sống, sản xuất, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở,... Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội ngày càng được nâng cao và thực hiện theo quy định của pháp luật; các cấp chính quyền, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển và mở rộng các hoạt động của hội tham gia vào đời sống xã hội. Từ đó, phong trào hoạt động của các hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Tam Đường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy đảng và chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; một số hội viên chưa phát huy hết vai trò, năng lực trong tham gia các hoạt động của hội; hiệu quả hoạt động của cơ quan lãnh đạo một số hội chưa cao, chưa chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ một số hội chưa đảm bảo theo quy định, chưa chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền về tổ chức đại hội nhiệm kỳ; chưa thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội theo quy định. Công tác quản lý nhà nước về công tác hội có thời điểm chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các hội và công tác tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác hội trên địa huyện chưa thường xuyên; sự phối hợp hoạt động giữa các hội và cơ quan, đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn huyện Tam Đường trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tổ chức hội ... thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Chỉ đạo các tổ chức hội, các hội, liên hiệp, hiệp hội, câu lạc bộ ... (gọi chung là hội) thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của hội viên và nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của các hội; chính quyền cơ sở thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội; kịp thời phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội. Các hội tăng cường chỉ đạo các thành viên và hội viên gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội.

3. Hội lập ra phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng, đúng quy định của pháp luật; không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội là tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội.

4. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước đối với các hội; rà soát, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ; thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội theo quy định.

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Sở Nội vụ theo quy định. Tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho những người làm công tác hội trên địa bàn huyện theo quy định.

6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu, bố trí kinh phí cho hoạt động công tác hội trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định.

Căn cứ vào nội dung Công văn này, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh